



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. ปัจจัยเสี่ยงรอบทิศ'ศก.โลก-อากาศเปลี่ยน'	กรุงเทพธุรกิจ
2. "รมว.นฤมล" ประกาศความสำเร็จ มกอช. เจรจา FTA ไทย- ภูฏาน	ไทยโพสต์
3. ส่งเสริมคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหาร	เดลินิวส์
4. 'นฤมล'ร่วมแก้ฝุ่นPM2.5สร้างแรงจูงใจเกษตรกรลดเผา	แนวหน้า
5. รมว.เกษตรฯเยี่ยมศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ฯ	แนวหน้า
6. รายงานพิเศษ: 'รมช.อิทธิ' ตรวจสอบภารกิจสลายฝุ่น PM 2.5 กำจัดฝืนหลวง... สยามรัฐ	
7. ส่งเดินหน้าพัฒนาสหกรณ์โคนม	เดลินิวส์
8. พต.เร่งมือช่วยหมอดินอาสารับผลกระทบอุทกภัยภาคใต้	แนวหน้า
9. คอลัมน์: เศรษฐศาสตร์+สุขภาพ: การค้าระหว่างประเทศกับเศรษฐกิจโลก	กรุงเทพธุรกิจ
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. คลังขงออกสลาการกุศลหมื่นล. หนุน1อำเภอ1ทุนส่งน.ร.เรียนนอก	มติชน
12. ปศุสัตว์โคราช-อบต.ประทายจัดพิธีมอบสัญญาเยี่ยมสัตว์ ช่วยเหลือเกษตรกร...	เดลินิวส์

\*\*\*\*\*

ปัจจัยเสี่ยงรอบทิศ 'ศก.โลก-อากาศเปลี่ยน'  
กบจดีพีเกษตรปี67 ร่วง1.1% ลุ้นปี68 โต2.8%  
> 10

# ปัจจัยเสี่ยงรอบทิศ'ศก.โลก-อากาศเปลี่ยน' กบจดีพีเกษตรปี67 ร่วง1.1% ลุ้นปี68 โต2.8%



23/12/2567 กรุงเทพธุรกิจ

## ● ยพิน สรรพมบัณฑิต กรุงเทพธุรกิจ

ประเทศไทยมีเนื้อที่ทางการเกษตรกว่า 147 ล้านไร่ หรือกว่า 46% ของเนื้อที่ทั้งหมด มีประชากรอยู่ในภาคการเกษตรกว่า 30 ล้านคน ซึ่งในปีที่ผ่านมา ผลผลิตภาคมวลรวมของประเทศ (จีดีพี) ภาคเกษตรมีส่วนน้อยอยู่ที่ 8.58% ของจีดีพีจะเห็นได้ว่าภาคการเกษตรนับเป็นแขนขาทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ แต่ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ของภัยธรรมชาติกำลังคุกคามการสร้างรายได้ให้ประเทศ

จากภาคการเกษตรไทย

## นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรี

ว่าการเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในเป็นประธานเปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2567 และแนวโน้มปี 2568 Unbox and Unlock Thai Agriculture ปลดล็อกเกษตรไทยทุกปัจจัยคือโอกาสพร้อม ว่าจีดีพีเกษตรลดลงจาก 10 ปีที่แล้ว ที่มีสัดส่วนกว่า 11% เนื่องจากมีบางส่วนถูกจัดอยู่ในกลุ่มภาคอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ภาคเกษตรไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลาย อาทิ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงการปรับเปลี่ยนกฎด้านการค้าและการลงทุนของโลก

โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแนวทางในการรับมือกับภัยธรรมชาติด้วยดำเนินมาตรการเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งเสริมการประกันภัยพืชผลบริหารจัดการความเสี่ยงให้เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอน ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุน และต่อยอดสู่เกษตรและบริการมูลค่าสูง พร้อมมุ่งเน้นการทำเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยแนวทางของเศรษฐกิจ

แบบ BCG (เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว(Bio-Circular-Green Economy)) เพื่อรองรับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

อีกทั้งส่งเสริมและยกระดับเกษตรกรให้ผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือในการติดตามสถานการณ์ภาคเกษตร เพื่อใช้วิเคราะห์และเฝ้าระวังปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงต่อการทำการเกษตร นอกจากนี้ การปรับปรุงกฎระเบียบและการศึกษากฎระเบียบและกฎหมายของประเทศคู่ค้า เพื่อพัฒนาเกษตรกรและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้าเกษตรของไทยให้ทันต่อสถานการณ์

### ฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ

**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** กล่าวว่า ภาพรวมสถานการณ์ จีดีพีภาคเกษตรไทย ในปี 2567 การหดตัว 1.1 % เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยสาขาพืช สาขาประมง และ สาขาบริการทางการเกษตร หดตัว ขณะที่ สาขาปศุสัตว์ และสาขาป่าไม้ ยังคงขยายตัวได้ เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัย

**แต่แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตร ในปี 2568 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วง 1.8 - 2.8%** เนื่องจากปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการทำเกษตร ซึ่งจะทำให้สินค้าเกษตรโดยเฉพาะสินค้าประเภทพืชมีผลผลิตที่มาก และเพียงพอต่อความต้องการของตลาด รวมทั้งในปี 2568 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีการขยายการส่งออกสินค้าเกษตรกับประเทศคู่ค้าได้มากขึ้น ประกอบกับพฤติกรรมการค้าระหว่างประเทศของหลายประเทศคู่ค้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจัยของความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์และภัยพิบัติทางธรรมชาติ คาดว่าจะเป็นโอกาสของประเทศไทยที่สามารถส่งออกสินค้าการเกษตรได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

สำหรับรายละเอียดของจีดีพีภาคการเกษตรพบว่า **ในสาขาพืช หดตัว 1.7%** เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2566 ต่อเนื่องมาถึงช่วงต้นปี 2567 ทำให้ปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา สภาพอากาศร้อนจัดและแห้งแล้งส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกและการเจริญเติบโตของพืชสำคัญหลายชนิด

เกษตรกรบางส่วนงดหรือปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชบางชนิด และการเข้าสู่ปรากฏการณ์ลานีญาในเดือนกันยายน 2567 ทำให้ประเทศไทยเผชิญกับมรสุมและมีฝนตกหนัก ส่งผลให้มีปริมาณน้ำสะสมจำนวนมาก เกิดอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทำให้ผลผลิตสินค้าเกษตรบางส่วนได้รับความเสียหาย พืชสำคัญที่มีผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน สับปะรดปัตตาเวีย ยางพารา ทูเรียน และเงาะ อย่างไรก็ตาม พืชที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปี ปาล์มน้ำมัน ลำไย และมังคุด

**สาขาปศุสัตว์ ขยายตัว 3.2%** เป็นผลจากความต้องการบริโภคสินค้าปศุสัตว์เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับเกษตรกรมีการบริหารจัดการฟาร์มที่ได้มาตรฐาน มีการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอย่างเข้มงวด ทำให้สินค้าปศุสัตว์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยสินค้าปศุสัตว์ที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก่ ไก่เนื้อ สำหรับสินค้าปศุสัตว์ที่มีผลผลิตลดลงคือ นมหมดดิบ

**สาขาประมง หดตัว 2.8%** โดยผลผลิตกึ่งลดลง จากราคากุ้งตกต่ำ และต้นทุนการผลิตหลักทั้งค่าอาหารสัตว์และค่าพลังงานอยู่ในระดับสูง ประกอบกับความต้องการซื้อจากต่างประเทศชะลอตัวลงต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปี ส่งผลให้เกษตรกรบางส่วนปรับลดการเพาะเลี้ยงและชะลอการปล่อยลูกกุ้ง ขณะที่สัตว์น้ำที่นำขึ้นทำเทียบเรือลดลง เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตหลักของการทำประมงทะเลยังอยู่ในระดับสูง ประกอบกับอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้น สภาพอากาศ ที่แปรปรวน และพายุฝนที่รุนแรง ทำให้ผู้ประกอบการเรือประมงลดรอบการออกเรือจับสัตว์น้ำ ส่วนผลผลิตปลานิลและปลาดุก ลดลงเนื่องจากต้นทุนอาหารปลาอยู่ในระดับสูง ประกอบกับสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติมีไม่เพียงพอต่อการเลี้ยง ทำให้เกษตรกรลดรอบการเลี้ยงและพื้นที่เลี้ยง รวมทั้ง

ลดปริมาณการปล่อยลูกพันธุ์ปลา **สาขาบริการทางการเกษตร หดตัว 0.5%** เนื่องจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญตั้งแต่ปี 2566 ต่อเนื่องมาถึงปี 2567 ทำให้อากาศร้อนจัดและมีปริมาณฝนน้อย ส่งผลให้น้ำต้นทุนมีไม่เพียงพอต่อการผลิตทางการเกษตรในบางพื้นที่เกษตรกรบางรายจึงปล่อยพื้นที่เพาะปลูกให้ว่าง ประกอบกับการเข้าสู่สภาวะลานีญาในเดือนก.ย. 2567 ทำให้มีฝนตกหนักและเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดความเสียหายต่อผลผลิตพืชและเป็นอุปสรรคต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต ส่งผลให้กิจกรรมการจ้างบริการเตรียมดินและเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชที่สำคัญลดลง โดยเฉพาะข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน สับปะรดปัตตาเวีย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

**สาขาป่าไม้ขยายตัว 2.2%** โดยไม่ยุติการผลิตเพิ่มขึ้นตามความต้องการใช้ในอุตสาหกรรม การผลิตเยื่อกระดาษทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะจีน ขณะที่ญี่ปุ่นยังมีความต้องการใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับการผลิตไฟฟ้า ส่วนรังนก ยังมีความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ถ่านไม้เพิ่มขึ้นตามความต้องการของธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดี อย่างไรก็ตาม ไม้ยางพาราลดลงตามพื้นที่การตัดโค่นสวนยางพาราเก่าและปลูกทดแทนด้วยยางพาราพันธุ์ดีหรือพืชเศรษฐกิจอื่นของการยางแห่งประเทศไทย ประกอบกับราคายางพาราที่อยู่ในเกณฑ์ดีทำให้เกษตรกรมีการตัดโค่นไม้ยางพาราลดลง และผลผลิตครั้งลดลงจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและร้อนจัด

## “รมว.นฤมล” ประกาศความสำเร็จ มกอช. เจรจา FTA ไทย- ภูฏาน เดินทางจัดทำมาตรการ SPS ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารที่ค้าขายระหว่างสองประเทศ ขยายการส่งออกสินค้าเกษตรไทยระยะยาว

ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ไทย-ภูฏาน ได้ประกาศเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 พ.ค.67 ที่ผ่านมา และตั้งเป้าหมายเจรจาให้เสร็จภายในปี 2568 ซึ่งการทำ FTA จะช่วยสร้างศักยภาพการแข่งขันของสินค้าไทย เพราะจะมีการลด/เลิกการเก็บภาษีศุลกากร และมาตรการที่มีใช้ภาษี มีการอำนวยความสะดวกทางการค้า และลดอุปสรรคทางการค้า ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้า ทำให้การค้า 2 ฝ่ายขยายตัวมากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ และประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ



“ไทยถือเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญลำดับต้นของภูฏาน และสินค้าไทยก็เป็นที่ชื่นชอบของชาวภูฏานเป็นอย่างมาก ซึ่ง FTA ไทย-ภูฏาน จะช่วยให้ชาวภูฏานเข้าถึงสินค้าไทยได้ง่ายยิ่งขึ้น ผ่านการลดอุปสรรคทางการค้าทั้งมาตรการภาษีและที่ไม่ใช่ภาษี และเป็นกลไกส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศ บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศในระยะยาว โดยในห้วงปี 2566 การค้าระหว่างไทยและภูฏานมีมูลค่า 640.23 ล้านบาท โดยไทยส่งออกไปภูฏาน มูลค่า 638.03 ล้านบาท และไทยนำเข้าจากภูฏาน มูลค่า 2.20 ล้านบาท ซึ่ง

ในช่วง 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค. 2567) การค้าสองฝ่าย มีมูลค่า 523.51 ล้านบาท โดยไทยส่งออกไปภูฏาน มูลค่า 522.63 ล้านบาท และไทยนำเข้าจากภูฏาน มูลค่า 0.87 ล้านบาท สำหรับสินค้าเกษตรส่งออกสำคัญของไทย อาทิ ข้าวสาลี ผลไม้แห้ง” รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าว



ด้านนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล เลขาธิการ มกอช. กล่าวว่า ทั้งนี้ มกอช. ได้มอบหมายให้นางสาวรวิณันท์ ฉ่ำเฉลิม ผู้อำนวยการกองนโยบายและมาตรฐานสินค้าเกษตร (กนย.) เป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทย พร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 1 เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Working Group on SPS) เพื่อเจรจาจัดทำบท SPS ภายใต้การเจรจาจัดทำ FTA ไทย-ภูฏาน ครั้งที่ 3 ณ เมืองพาโร ราชอาณาจักรภูฏาน ซึ่งการเจรจาครั้งนี้ บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยทั้งสองฝ่ายได้ข้อสรุปร่วมกันในทุกข้อบท พร้อมทั้งเห็นชอบร่วมกันที่จะจัดตั้งคณะอนุกรรมการฯ ด้วยมาตรการ



ด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช เพื่อเป็นกลไกในการจัดการกับปัญหาและเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ซึ่งภูฏานยังคงต้องการความร่วมมือทางวิชาการกับไทย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการควบคุมกำกับดูแลความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร

เลขาธิการ มกอช. กล่าวอีกว่า บทมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชที่จัดทำขึ้น จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่ค้าขายระหว่างสองประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ในการขยายการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยในระยะยาว โดยเฉพาะสินค้าเกษตรส่งออกสำคัญ อาทิ ผลไม้แห้ง/กระป๋อง น้ำผลไม้ เส้นก๋วยเตี๋ยว พาสตา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น นอกจากนี้ความร่วมมือด้านวิชาการจะนำไปสู่การยกระดับความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและภูฏานที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น



# 'นฤมล'ร่วมแก้ฝุ่นPM2.5 สร้างแรงจูงใจเกษตรกรลดเผา

ศ.ดร.นฤมล ภิัญญ์สินวัฒน์ รว.เกษตร และสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธาน พิธีเปิดงาน “Kick Off มาตรการรับมือ สถานการณ์ ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น ละออง ปี 2568 กรมส่งเสริมการเกษตร” เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ถึงการปฏิบัติงานตามแนวทางขับเคลื่อน มาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละออง และการทำการเกษตรที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม โดยมีนายอิทธิ ศิริลัทธยากร รว.เกษตรฯ และคณะ เข้าร่วม ที่สำคัญ บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในปัจจุบัน ยังคง เป็นปัญหาสำคัญในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะ ในกทม.และภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่ง สูงเกินค่ามาตรฐาน และมีแนวโน้มเพิ่ม สูงขึ้น จึงตระหนักถึงปัญหา และพร้อมรับ นโยบายรัฐบาลในการรับมือสถานการณ์ การ เร่งแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ให้เกิดผลเป็น

รูปธรรมในพื้นที่การเกษตร โดยมุ่งเน้นการ วางแนวทางให้ชัดเจน ร่วมบูรณาการกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีพื้นที่การเกษตรเป็น เป้าหมายสำคัญในการบริหารจัดการ รวมถึง การเตรียมรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ เนื่องจากพื้นที่เกษตรกรรม จะได้รับผลกระทบเป็นลำดับแรก และ การบริหารจัดการในพื้นที่การเกษตรต้อง คำนึงถึงการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก “รัฐบาลต้องการให้ทุกหน่วยงาน ร่วมมือกันขับเคลื่อนการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างจริงจัง จึงมอบนโยบายให้ กรมส่งเสริมการเกษตร ประชาสัมพันธ์สร้าง การตระหนักรู้ให้เกษตรกรลดเผาในพื้นที่ เกษตรอย่างเข้มข้น ต้องไม่เป็นการบังคับ เกษตรกร แต่สร้างแรงจูงใจแก่เกษตรกรที่ ผลิตสินค้าเกษตรแบบไม่เผา อาทิ ส่งเสริม การปลูกพืชมูลค่าสูง หรือสร้างช่องทางการ จัดจำหน่ายให้ได้ราคาสูงกว่าสินค้าทั่วไป

ดังนั้นจึงต้องร่วมกับหน่วยงานทั้งกระทรวง พาณิชย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ เกิดขึ้นทุกปีให้ลดลง” ศ.ดร.นฤมล กล่าว ศ.ดร.นฤมลกล่าวถึงปัญหาหมอก ควันที่มาจากต่างประเทศ ว่ามีการหารือ กันในระดับรัฐบาล เพื่อขอความร่วมมือ ประเทศเพื่อนบ้าน ลดการเผา รวมถึง ให้คำแนะนำแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง กัน นอกจากนี้ กรมฝนหลวงและการบิน เกษตร ได้เตรียมความพร้อมปฏิบัติการ ฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละออง PM2.5 โดยนายอิทธิ จะ ขึ้นบินสำรวจสภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมทั้งติดตามการนำเทคโนโลยีด้าน ต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 และจะนำไปขยายในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งกทม.เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับ ผลกระทบน้อยที่สุด

## รมว.เกษตรฯเยี่ยมศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ฯ

ศ.ดร.นฤมล ธิกุล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขานุการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวต้อนรับ นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวรายงาน ตลอดจนคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วม ในพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ศ.ดร.นฤมลกล่าวว่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ มีพื้นที่ทั้งหมด 8,500 ไร่ เป็นหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ สนองงานตามแนวพระราชดำริ

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยยึดในหลักการ “ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม” โดยเริ่มฟื้นฟูป่าไม้จากป่าเต็งรังเป็นป่าเบญจพรรณ จากเดิมในปี 2525 ป่าเต็งรัง มีร้อยละ 80 และป่าเบญจพรรณ มีร้อยละ 20 ซึ่งปัจจุบันปี 2567 ป่าเต็งรังมีอัตราที่ลดลงถึงร้อยละ 36 และป่าเบญจพรรณ มีอัตราที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 64

รมว.เกษตรฯ กล่าวถึงผลความสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ว่าถือเป็นศูนย์กลางของการศึกษา ทดลอง วิจัย โดยมีผลงานวิจัย

ที่ประสบความสำเร็จทั้งสิ้น 267 โครงการ และมีการนำผลสำเร็จจัดทำเป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่นำไปขยายผลสู่ชาวบ้านทั้งสิ้น 32 หลักสูตร โดยในปีงบประมาณ 2567 มีประชาชนที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม 1,018 ราย และมีผู้ที่เข้าร่วมศึกษาดูงาน 21,033 คน โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ยังผ่านการพิจารณาด้านประสิทธิภาพ คุณภาพและความปลอดภัย ได้รับการขึ้นทะเบียนอาหารและเครื่องสำอาง ตามมาตรฐานเกณฑ์การผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 44 รายการ ได้แก่ รายการเวชภัณฑ์ 8 รายการ และอาหาร 36 รายการ

## 'รมช.อิทธิ' ตรวจติดตามภารกิจสลายฝุ่น PM 2.5

### กำชับฝนหลวงฯ ลุยต่อเนื่องทุกวันให้อากาศดี



#### รายงานพิเศษ

๑ ทีมข่าวภูมิภาค

รัฐบาลมอบนโยบายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เร่งแก้ไขและบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล และภาคเหนือ คีนอากาศดีให้พี่น้องประชาชน และเพื่อการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและมีความสุข



นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายราเชน ศิลปะระยะ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าภารกิจบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ภายในท่าอากาศยานหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมกล่าวว่า ทุกปีประเทศไทยมักประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ส่งผลผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน รัฐบาลจึงให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยมอบหมายให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กให้กับพื้นที่ต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งจากการเผาป่า การก่อสร้าง การคมนาคมและอุตสาหกรรม โดยภารกิจดังกล่าวได้น้อมนำศาสตร์ตำราฝนหลวงพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระ



พระบรมชนกนาถ เบ็ญจมาภรณ์ มหาวชิรมงคล มหาราช บรมนาถบพิตร มาตัดแปรสภาพอากาศ ซึ่งขอให้มั่นใจได้ว่าผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 จะลดลง และประชาชนจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และย้ำว่ารัฐบาล



และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน ในทุกพื้นที่ รวมถึงขอให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงและปลอดภัย ด้านนายราเชน ศิลปะระยะ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้จัดทำแผนการตัดแปรสภาพอากาศ ประจำปี 2568 เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงและการตัดแปรสภาพอากาศบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินเกณฑ์มาตรฐาน เริ่มปฏิบัติการเชิงรุกตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2567 เป็นต้นมา โดยมีหน่วยปฏิบัติการ 6 หน่วย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดระยอง จังหวัด

กาญจนบุรี จังหวัดตาก จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแพร่ เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล และพื้นที่ภาคเหนือ สำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงและปฏิบัติการตัดแปรสภาพอากาศ มีจำนวน 3 เทคนิค ได้แก่

1. การปฏิบัติการฝนหลวงในชั้นตอน



การก่อแกน โดยใช้สารฝนหลวงสูตร 1 (โซเดียมคลอไรด์) ปฏิบัติการบริเวณต้นลม และโดยรอบมวลของฝุ่นบริเวณพื้นที่เพื่อก่อเมฆและเพิ่มปริมาณเมฆในพื้นที่เป้าหมาย

2. การปฏิบัติการฝนหลวงในชั้นตอนการเลี้ยงให้อ้วน โดยใช้สารฝนหลวงสูตร 8 แคลเซียมออกไซด์ หรือสูตร 6 แคลเซียมคลอไรด์ ปฏิบัติการบริเวณต้นลม และโดยรอบมวลของฝุ่นบริเวณพื้นที่ เพื่อก่อเมฆให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีแรงดูดซับฝุ่นละออง

3. การปฏิบัติการเทคนิคการลดอุณหภูมิชั้นบรรยากาศผกผัน โดยการโปรยน้ำแข็งแห้งหรือ การสเปรย์น้ำเพื่อระบายฝุ่นละอองบริเวณระดับ inversion (ชั้นอุณหภูมิ



ผกผัน) หรือสูงกว่าระดับ inversion (ชั้น  
อุณหภูมิผกผัน) เพื่อทำให้เกิดช่องระบาย  
ฝุ่นละอองขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศด้านบน

สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า  
การปฏิบัติการด้วยเทคนิคทั้งหมดดังกล่าว  
ลดอุณหภูมิ ชั้นบรรยากาศผกผันโดยการ  
โปรยน้ำแข็งแห้งหรือการสเปรย์น้ำเพื่อทำให้  
เกิดช่องระบายฝุ่นละอองขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ  
ด้านบนในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล และ  
พื้นที่ทำให้ค่าดัชนีคุณภาพอากาศลดลงได้  
และส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ  
ปานกลาง และระดับดีตามลำดับ ทั้งนี้  
กรมฝนหลวงและการบินเกษตรพร้อม  
ปฏิบัติการกิจทุกวันอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วย  
บรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละอองตามนโยบาย  
จากรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพของ  
ประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวใน  
พื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑลและพื้นที่ภาค  
เหนือ เพื่อให้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะ  
ถึงนี้ ประชาชนมีคุณภาพอากาศที่ดีท่องเที่ยว  
อย่างปลอดภัยและมีความสุข

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า มีความห่วงใยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศ ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมภายหลังจากที่ประเทศไทยได้ทำข้อตกลงเปิดการค้าเสรี (FTA) ไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด์ ซึ่งจะมีผลเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 นี้ โดยประเทศไทยจะลดภาษีเป็น 0% สำหรับการนำเข้านมดิบ นมผงขาดมันเนย และเครื่องดัดประเภทนม/นม UHT จากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ อาจส่งผลทำให้สินค้านม จากต่างประเทศไหลเข้าประเทศไทยจำนวนมาก และส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

## ส่งเดลินิวส์พัฒนาสหกรณ์โคนม

นมในประเทศไทย โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ เน้นย้ำให้สหกรณ์โคนมทุกแห่งเร่งปรับตัวและพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจโคนมเพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้า FTA ซึ่งสหกรณ์จะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดการค้าเสรี FTA นม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสามารถใช้ประโยชน์จาก FTA เพื่อสร้างแต้มต่อทางการค้าและขยายตลาดส่งออกนมเพิ่มมากขึ้น

“สิ่งสำคัญคือสหกรณ์โคนมต้องส่งเสริมให้สมาชิกลดต้นทุนการผลิตลงให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะอาหารสัตว์ที่ใช้เลี้ยงโคนม

เป็นต้นทุนสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อรายได้จากการเลี้ยงโคนม ซึ่งสหกรณ์ควรมีการส่งเสริมสมาชิกให้หันมาใช้อาหารหยาบเลี้ยงโคนมในปริมาณที่เหมาะสม ควบคู่กับการพัฒนาและปรับปรุงฟาร์มโคนมของสมาชิก มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฟาร์มให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้ปริมาณน้ำนมต่อตัวเพิ่มขึ้น และมีเนื้อมนมในปริมาณที่มากพอสมควร เพื่อให้นมที่ได้นั้นมีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค”.

## พต.เร่งมือช่วย หมอดินอาสา รับผลกระทบ อุทกภัยภาคใต้

ดร.ทวิศักดิ์ ธนเดโชพล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน (พด.) กล่าวว่า ตามข้อสั่งการของ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่เป็นห่วงพี่น้องเกษตรกร หมอดินอาสา และประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ใน 7 จังหวัด ได้แก่ จ.ยะลา บัตตานี นราธิวาส นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และสตูล ส่งผลให้พี่น้องประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบ และต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน

ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ได้สั่งการหน่วยงานในพื้นที่ เร่งช่วยเหลือ

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่เกษตรกร และหมอดินอาสาที่ได้รับผลกระทบ โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 และสถานีพัฒนาจังหวัดในพื้นที่เกิดสถานการณ์อุทกภัย ได้ลงพื้นที่ติดตามความเสียหายและให้กำลังใจแก่เกษตรกรหมอดินอาสา ผู้ประสบอุทกภัยที่พักอาศัย ศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินและพื้นที่การเกษตรที่ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งได้มอบข้าวสาร อาหารแห้ง และถุงยังชีพแล้ว 150 ชุด ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้นำรถ 6 ล้อสูง เข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ตากใบ เพื่อช่วยขนย้ายสิ่งของและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่เพื่อส่งต่อรถฉุกเฉิน เนื่องจากน้ำท่วมสูง 1- 1.5 เมตร เมื่อน้ำลดลง ก็จะใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ สารเร่งชุปเปอร์ พต.ต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับหมอดินอาสา เกษตรกร ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ต่อไป

# การค้าระหว่างประเทศกับเศรษฐกิจโลก

ปี 2023 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของโลก ซึ่งหมายถึงการส่งออกสินค้าและบริการ (เช่น การท่องเที่ยวและการขนส่ง) มีมูลค่าเท่ากับ 30.5 ล้านล้านเหรียญ (ข้อมูลจากองค์การการค้าโลกหรือ WTO) ในขณะเดียวกันจีดีพีของโลกในปีเดียวกันเท่ากับ 105.4 ล้านล้านเหรียญ แปลว่าการค้านั้นคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 28.9% ของจีดีพีโลก

สำหรับประเทศไทยนั้นมูลค่าส่งออกสินค้าในปี 2023 เท่ากับ 284,560 ล้านดอลลาร์ และมูลค่าจีดีพีเท่ากับ 515,000 ล้านดอลลาร์ แปลว่าการส่งออกคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 49-70% ของจีดีพี หากรวมรายได้จากการท่องเที่ยวจากต่างประเทศอีกประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท ในปี 2023 ก็แปลว่า ประเทศไทยพึ่งพาการส่งออกสินค้าและบริการรวมกันประมาณ 62% ของจีดีพี และในปี 2024 นี้ ก็น่าจะเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นประมาณ 66% ของจีดีพี จากการเร่งฟื้นตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.8 ล้านล้านบาท ใกล้เคียงกับรายได้จากการท่องเที่ยวที่สูงถึง 2 ล้านล้านบาทในปี 2019 ก่อนการระบอบโควิด 19

จะเห็นได้ว่า การค้าระหว่างประเทศหรือการพึ่งพากำลังซื้อของต่างประเทศ มีความสำคัญอย่างมากสำหรับเศรษฐกิจไทย และในบรรยากาศที่สหรัฐมีแนวโน้มสูงที่จะกีดกันการค้ามากขึ้น และมาตรการดังกล่าวอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบทางการค้าที่จะยิ่งทำให้บรรยากาศการค้าระหว่างประเทศถดถอยลงได้อย่างมากในปีหน้าและปีต่อไป

ดังนั้นในขั้นแรกจึงอาจทำให้นึกได้ว่าควรหันไปให้ความสำคัญกับการผลักดันการท่องเที่ยวน่าจะดีกว่า เพราะการท่องเที่ยวที่น่าจะได้รับผลกระทบที่มีขอบเขตจำกัดกว่ามาก เมื่อเทียบกับการปรับขึ้นภาษีศุลกากรจากการทำสงครามทางการค้าในส่วนของ การซื้อ-ขายสินค้าระหว่างประเทศ

แต่ก็น่าสนใจว่า การค้าระหว่างประเทศนั้นมีประวัติและแนวโน้มอย่างไร ซึ่งผมขออ้างอิง Our World in Data ที่มีตัวเลขการส่งออกของโลกเทียบกับจีดีพีของโลก โดยมีข้อมูลย้อนหลังไปไกลถึงปีค.ศ 1827 ดังที่ผมนำ



## กรุงเทพธุรกิจ เศรษฐศาสตร์+สุขภาพ



รูปมาให้ดูด้านล่างนี้ครับ จะเห็นได้ว่ามูลค่าการค้าโลกนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากช่วงประมาณปี 1840 อยู่ที่ 4% ของจีดีพีโลก

มาถึงจุดสูงสุดในศตวรรษดังกล่าวในปี 1880 ที่ 12% ของจีดีพีโลก ซึ่งปัจจัยที่ขับเคลื่อนการขยายตัวของการค้าดังกล่าวคือ การบังคับเปิดตลาดในทวีปเอเชียและทวีปอื่นๆ โดยประเทศมหาอำนาจ ตัวอย่างเช่น

- สนธิสัญญาหนานกิง (1842) ซึ่งยุติสงครามฝิ่นครั้งที่ 1 ระหว่างจีนกับอังกฤษ ที่ให้สิทธิชาวอังกฤษค้า-ขายโดยเสรีกับจีน ซึ่งต่อมประเทศมหาอำนาจอื่นๆ ก็ทำสนธิสัญญาลักษณะเดียวกันกับจีน

- สนธิสัญญาทวางเซีย (1844) คล้ายกับสนธิสัญญาหนานกิง แต่เป็นสนธิสัญญาที่ทำกับสหรัฐอเมริกา

- สนธิสัญญาเทียนจิน (1858) ซึ่งยุติสงครามฝิ่นครั้งที่ 2 และเปิดเสรีให้กับชาวต่างชาติในจีนเพิ่มขึ้น

- สนธิสัญญาคานากาวา (1854) ระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐ ซึ่งมีผลในการทำให้ญี่ปุ่นเปิดความสัมพันธ์ทางการค้ากับสหรัฐ และต่อมา

กับประเทศมหาอำนาจอื่นๆ - สนธิสัญญาเบาว์ริง (1855) ระหว่างไทยกับอังกฤษ ซึ่งเปิดตลาดของไทยคล้ายคลึงกับการเปิดตลาดญี่ปุ่นข้างต้น

นอกจากนั้น จะเห็นได้ว่ามูลค่าการค้าของโลกนั้นทรงตัวอยู่ประมาณ 18-12% ของจีดีพีไปปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 และสัดส่วนดังกล่าวลดลงบ้างในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 แต่ที่สำคัญคือการที่สัดส่วนการค้าต่อจีดีพีลดลงอย่างมากจาก 11% ของจีดีพี ในปี 1929 มาเหลือเพียง 5% ของจีดีพีในปี 1940 ก่อนการเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่ 2

ถามว่า ความตกต่ำของการค้าระหว่างประเทศในช่วง 1929-1940 นั้น เป็นเพราะสาเหตุอะไร? คำตอบคือ ตลาดหุ้นที่สหรัฐเกิดฟองสบู่แตก จึงลดลงอย่างรุนแรงในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ทำให้มูลค่าหุ้นลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง ด้วยวิกฤตของสถาบันการเงิน และต่อมาเศรษฐกิจก็ถูกซ้ำเติมโดยการออกกฎหมาย Smoot Hawley Tariff Act เมื่อ 17 มิถุนายน 1930 ซึ่งรัฐบาลสหรัฐต้องการปกป้องคุ้มครองอุตสาหกรรมและเกษตรกรของสหรัฐจากการแข่งขันจาก

# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 958

Section: First Section/พิเศษ

วันที่: จันทร์ 23 ธันวาคม 2567

ปีที่: 38

ฉบับที่: 12799

หน้า: 6(กลาง)

Col.Inch: 70.74

Ad Value: 67,768.92

PRValue (x3): 203,306.76

คลิป: ขาว-ดำ

คอลัมน์: เศรษฐศาสตร์+สุขภาพ: การค้าระหว่างประเทศกับเศรษฐกิจโลก

ต่างประเทศ โดยรัฐบาลสหรัฐปรับภาษี  
ศุลกากรเพิ่มขึ้นประมาณ 60% ของราคา  
สินค้านำเข้า ทำให้เกิดสงครามทางการค้า  
ทั่วโลก มูลค่าทางการค้าของสหรัฐทั้งที่  
นำเข้าและส่งออกนั้น ลดลงมากถึง 67% และ  
เห็นได้ว่ามูลค่าการค้าของโลกเทียบกับจีดีพี  
ลดลงเหลือเพียง 5% ของเศรษฐกิจในปี 1940  
เทียบกับ 11% ในปี 1929 จะเห็นได้ว่าการ  
กีดกันทางการค้านั้น สำหรับส่วนรวมและ  
กระทั่งสำหรับแต่ละประเทศก็สรุปได้ว่า  
“ได้ไม่คุ้มเสีย” อย่างแน่นอน

ดังนั้น เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง  
สหรัฐและประเทศพันธมิตรจึงมุ่งมั่นที่จะ  
ทำให้การค้าของโลกมีความเสรีและมีการ  
เปิดตลาดมากขึ้น หลีกเลี่ยงการกีดกันการ  
ค้าดังที่ได้เกิดขึ้นในช่วงปี 1930-1940 ซึ่ง  
กระบวนการเปิดตลาดโดยการประชุมระดับ  
พหุภาคีนั้น ผมได้กล่าวถึงไปแล้วในตอน  
ก่อนหน้า

จึงเห็นได้ว่า ในช่วงหลังสงครามโลก  
ครั้งที่ 2 นั้น มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดย  
คิดเป็นสัดส่วน 9% ของจีดีพีโลกในปี 1960  
และเพิ่มขึ้นมาเป็น 17% ของจีดีพีโลกในปี  
1980 แม้ว่าปีดังกล่าวจะเป็นปีที่เศรษฐกิจโลก  
เข้าสู่ภาวะถดถอยที่ค่อนข้างรุนแรง แต่ก็ไม่ได้  
มีการปิดตลาดหรือปิดการค้า

ดังนั้นเมื่อเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว การค้าก็จึง  
ปรับเพิ่มขึ้นไปได้อีกถึง 20% ของจีดีพีโลก  
ในปี 2000 จากนั้นหลังจากที่จีนได้เข้ามา  
เป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกในปี 2001  
ก็ยังทำให้การส่งออกเพิ่มขึ้นต่อไปอีกเป็น  
24% ของจีดีพีโลกในปี 2014 หากเอาข้อมูล  
ล่าสุดชุดเดียวกันมาเชื่อมต่อ ก็คงจะขยับขึ้น  
ไปได้อีกเล็กน้อย เพราะต่อมา ประธานาธิบดี  
ทรัมป์เริ่มเพิ่มภาษีศุลกากรสินค้านำเข้า  
จากจีนและประเทศขนาดใหญ่อื่น เช่น  
สหภาพยุโรป ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้

แม้ว่าแนวโน้มในอนาคตน่าจะดู  
ไม่แจ่มใส แต่ก็หวังว่าจะไม่เกิดการทำ  
สงครามการค้ากันเหมือนช่วงปี 1930-1940  
เพราะหลายประเทศน่าจะจดจำบทเรียน  
จาก 95 ปีก่อนหน้าได้ครับ



เกษตรวันนี้..... ● กรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญร่วมประกวด “โครงการ ดินดี น้ำพอ ผลผลิตงาม : โครงการต้นแบบในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง” โดยนักเรียน/นักศึกษาเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือประชาชนทั่วไป ท่านใดที่มีไอเดียเจ๋ง ๆ ด้านการบริหารจัดการดินและน้ำเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง สร้างเกษตรกรรมที่ยั่งยืน และคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของเกษตรกรไทย..... ● สามารถร่วมส่งผลงานนำเสนอแนวคิดสุดล้ำ พร้อมคาดการณ์แนวโน้มต่อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อชิงรางวัลเงินสดมูลค่าสูงสุดถึง 30,000 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2567 ประกาศรางวัล 13 มกราคม 2568 ลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่ <https://bit.ly/4ie2C9R> หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Line Official Account: @liddcontest..... ●

นายกฯหล่าปลี

# คลังชงออกสลากการกุศลหมื่นล. หนุน1อำเภอ1ทุนส่งน.ร.เรียนนอก

คลังตั้งเพิ่มงบลงทุนเคลื่อน 4 เครื่องจักรเศรษฐกิจ ชง กรม.ออกสลากการกุศลหมื่นล้าน นำเงินส่วนหนึ่งใช้ในโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ส่งนักเรียนไปศึกษาต่างประเทศ 'ททท.'คาดนักท่องเที่ยว 'ไทย-เทศ'แห่ฉลองปีใหม่ เงินสะพัด 6.2 หมื่นล้าน (อ่านต่อหน้า 3)

## ต่อจากหน้า 1

### สลากการกุศล

#### ชงแผนการคลังปี'69-73เข้ากรม.

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง แจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ที่มีนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบร่างแผนการคลังระยะปานกลาง ปีงบประมาณ 2569-2573 โดยจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 24 ธันวาคมนี้

นายพิชัยกล่าวว่า การจัดทำแผนการคลังระยะปานกลางครั้งนี้ กำหนดเป้าหมายการคลังโดยมุ่งเน้นการรักษาระดับการขาดดุลไม่ให้เพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มการขาดดุลลดลงใน 4 ปีข้างหน้า รวมทั้งรักษาระดับการก่อหนี้ใหม่ไม่ให้ระดับหนี้สาธารณะเกิน 70% ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (จีดีพี) ตามกรอบวินัยการเงินการคลัง

#### ตั้งเป้าลดขาดดุลเพิ่มงบลงทุน

"วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการคลังคือต้องการให้ใช้งบอย่างถูกต้อง เหมาะสม และรักษาสถานะการเงินการคลังให้มั่นคง โดยประเมินผ่านตัวชี้วัด 4-5 ตัว ไม่ให้เกินเกณฑ์ตามวินัยการเงินการคลัง ซึ่งที่ผ่านมาไทยทำงบเกินดุลไว้มาก ดังนั้น แผนการคลังใน 4 ปีข้างหน้า ต้องแสดงให้เห็นว่าการขาดดุลเมื่อเทียบกับจีดีพีจะค่อยๆ ลดลง" นายพิชัยกล่าว

นายพิชัยกล่าวต่อว่า จะต้องพิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำงบเพื่อไม่ทำให้ขนาด

การขาดดุลเพิ่มขึ้น และทบทวนการจัดทำงบรายจ่ายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยรายจ่ายประจำให้ปรับลดลง เพื่อจัดสรรส่วนที่เกินดุลให้เป็นงบรายจ่ายลงทุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

"การพิจารณาลดงบรายจ่ายที่ไม่จำเป็นจะต้องพูดคุยกัน ซึ่งผมนั่งหัวโต๊ะเพื่อสั่งการเร่งทำให้ส่วนที่เป็นรายจ่ายที่ยังอยู่จ่ายลดลงซึ่งรายจ่ายประจำที่มีขนาดใหญ่ คืออัตราเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น และกำลังคนที่เพิ่มขึ้น" นายพิชัยกล่าว

#### รุกสร้างเชื่อมั่นมั่นคง

นายพิชัยกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ การขยายตัวของเศรษฐกิจจะเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้สถานะการคลังของไทยมั่นคงขึ้น โดยการขับเคลื่อน 4 เครื่องจักรเศรษฐกิจ ได้แก่ 1.การท่องเที่ยว 2.ความเชื่อมั่นการบริโภคภาคเอกชน 3.การลงทุน และ 4.การส่งออก

รัฐบาลจะต้องเร่งการทำงานเพื่อให้เครื่องจักรเศรษฐกิจเหล่านี้ขยายตัวได้ ผ่านการดำเนินมาตรการต่างๆ ทั้งการกระตุ้นการใช้จ่าย การเร่งรัดการลงทุนให้เกิดผลจริง ซึ่งต้องเตรียมพร้อมในสิ่งที่ยังขาด ทั้งเรื่องที่ดินและพลังงานสะอาด รวมทั้งการสนับสนุนกลไกเพิ่มรายได้จากภาคส่งออก" นายพิชัยกล่าว

นายพิชัยกล่าวว่า การปรับโครงสร้างภาษีให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกเป็นเรื่องจำเป็น ตนเจ็บตัวมาเยอะกับเรื่องนี้ แต่คิดว่าคุ้มค่า เพื่อเตือนให้คนรู้สึกเร่งตัว ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ไม่ทำไม่ได้ การเพิ่มการจัดเก็บรายได้รัฐบาลจะนำมาจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยให้คนที่มียาได้น้อยได้ โดยการแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยไม่ใช่การรัดเข็มขัด แต่ต้องสู้เพื่อเพิ่มการขยายตัวของเศรษฐกิจให้ได้ โดยต้องเริ่มที่สร้างความเชื่อมั่น เมื่อคนมั่นใจ ส่งออกดี การลงทุนก็จะ

ตามเข้ามา

#### ปีงบ68รบ.จ่ายหนี้2.99แสนล.

รายงานข่าวแจ้งว่า ปีงบ 2568 ภาครัฐมีภาระหนี้ที่ต้องชำระรวม 2.99 แสนล้านบาท แบ่งเป็น เงินต้น 8.8 หมื่นล้านบาท และดอกเบี้ย 2.1 แสนล้านบาท ซึ่งภาระหนี้ส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ครบกำหนดจากการกู้ระยะสั้นช่วงโควิด-19 โดยออกตั๋วเงินคลังอายุ 3 ปี ตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 2 ฉบับ 1.5 ล้านล้านบาท เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

"ซึ่งแนวทางบริหาร สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะปรับโครงสร้างหนี้ที่ทยอยครบกำหนด จากหนี้ระยะสั้นไปเป็นหนี้ระยะยาว ให้มีอายุไม่ต่ำกว่า 10-15 ปี จาก

(อ่านต่อหน้า 7)

## ต่อจากหน้า 3

### สลากการกุศล

อายุเฉลี่ยหนี้ของรัฐบาลอยู่ที่ 9 ปี 9 เดือน" รายงานข่าวระบุ

#### คลังชงออกสลากการกุศลหมื่นล.

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในการประชุม ครม.วันที่ 24 ธันวาคม กระทรวงการคลังจะเสนอการออกสลากการกุศล วงเงิน 10,000 ล้านบาท ระยะเวลาการออก 2 ปี งวดละ 11 ล้านฉบับ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ให้สามารถนำไปใช้ในโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนการศึกษา หรือ โอดอส ได้ด้วย เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในต่าง

จังหวัด ได้มีโอกาสไปศึกษาต่างประเทศ คาดว่า จะเริ่มออกได้เดือนกุมภาพันธ์ 2568

นายจุลพันธ์กล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้โครงการ สลากการกุศล มักนำไปใช้เพื่อช่วยเหลือกิจการ ทางการแพทย์ ระบบสาธารณสุขในประเทศ เช่น ช่วยเหลือโรงพยาบาลให้สามารถพัฒนา ซ่อมแซม ปรับปรุง จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ ที่สำคัญ รวมถึง การช่วยเหลือทางศาสนา โรงเรียนเพื่อการศึกษา แต่ในรอบใหม่นี้ จะ เปิดโอกาสให้ทำโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่เคยประสบความสำเร็จมาก่อนหน้านี้ได้ด้วย จะช่วยขยายโอกาส ทางการศึกษาและสร้างบุคลากรได้ด้วย โดยมีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นผู้ดูแลโครงการ พร้อมกับกำหนด รายละเอียดโครงการการคัดเลือก

### ออกงวดละ11ล้านในปี'68-70

“การออกสลากการกุศลงวดละ 11 ล้านใบ ในช่วง 2 ปี (2568-2570) จะนำสัดส่วนจาก โควต้าสลากใบที่มีอยู่เต็มแล้วมาทำเป็นสลาก การกุศล โดยไม่ได้พิมพ์เพิ่ม หรือจัดสรรเพิ่ม ซึ่งจะทำให้แต่ละงวดมีสลากใบทั่วไป และ สลากการกุศลรวมจำหน่ายงวดละ 80 ล้านใบ แยกเป็นสลากการกุศล 11 ล้านใบ และสลากใบ ทั่วไป 69 ล้านใบ ส่วนสลากดิจิทัลยังมีจำหน่าย งวดละ 25 ใบเท่าเดิม

รายงานข่าวแจ้งว่า ข้อแตกต่างระหว่าง สลากการกุศล และสลากกินแบ่งรัฐบาลทั่วไป คือ ในส่วนสลากการกุศล มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ เช่น งานสาธารณกุศล การช่วยเหลือผู้ยากไร้ หรือโครงการพัฒนาต่างๆ โดยผลตอบแทน เงินรางวัลที่ได้จากการถูกรางวัลส่วนหนึ่งจะถูกนำไปสมทบเข้ากองทุนเพื่อการกุศลตาม ที่ระบุไว้ ทำให้ผู้ซื้อสลากได้ร่วมทำบุญไปใน ตัว เมื่อถูกรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% ของเงินรางวัลมากกว่าสลากทั่วไป ส่วนสลาก กินแบ่งรัฐบาล มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำรายได้เข้ารัฐบาล นำไปใช้ในการพัฒนาประเทศ โดยผลตอบแทน เงินรางวัลที่ได้จากการถูกรางวัล จะตกเป็นของผู้ถูกรางวัลทั้งหมด ส่วน การหักเงินรางวัลจะถูกหักภาษีอากรแถมมี ณ ที่จ่าย 0.5% ของเงินรางวัลซึ่งน้อยกว่าเงิน รางวัลสลากทั่วไป

### ชงแจกหมื่นสูงวัย-‘อีซีอี-รีซีที’

รายงานข่าวแจ้งว่า นอกจากนี้ กระทรวง การคลังจะเสนอ ครม.อีก 2 โครงการกระตุ้น กำลังซื้อ คือ โครงการสนับสนุนเงิน 10,000 บาทให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปี เบื้องต้น คัดกรองผู้ได้สิทธิเสร็จแล้วมีประมาณ 3.2 ล้าน คน ใช้เงินงบประมาณ 3.2 หมื่นล้านบาท หาก ครม.เห็นชอบแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับ สิทธิผ่านทางแอปพทางรัฐ จากนั้นจะโอนเงิน ให้ใช้จ่ายก่อนตรุษจีนในเดือนมกราคม 2568

รายงานข่าวแจ้งว่า อีกโครงการคือ อีซี อีซีที ให้ประชาชนนำเงินการใช้จ่าย ไปลดหย่อนภาษี เงินได้ 5 หมื่นบาท เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่กลางมกราคม ถึงสิ้นกุมภาพันธ์ 2568 การใช้จ่ายจะต้องซื้อ สินค้าหรือบริการผ่านร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษี อีเล็กทรอนิกส์ ที่ออกใบกำกับภาษีอีเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างถูกต้อง หากใช้สิทธิลดหย่อนเต็มจำนวน จะได้รับเงินคืนสูงถึงคนละ 1-1.5 หมื่นบาท ทั้งนี้ ได้รับรายละเอียดการใช้จ่าย 5 หมื่นบาท โดย วงเงินแรก 3 หมื่นบาท สำหรับการซื้อสินค้าและ บริการที่กำหนด โดยสามารถซื้อแพคเกจทัวร์ โรงแรม ที่พัก รถเช่าได้ด้วย เพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยว ส่วนวงเงินอีก 2 หมื่นบาท กำหนดให้ ซื้อสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน โอท็อป อยู่ในระบบภาษีอีเล็กทรอนิกส์ หรือสามารถซื้อ สินค้าจากร้านวิสาหกิจชุมชน หรือโอท็อปทั้ง 5 หมื่นบาทเลยก็ได้

ข่าวแจ้งว่า การใช้จ่ายรอบนี้ยังอนุญาตให้ ซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ได้ด้วย แต่ต้อง เป็นร้านค้าคนไทย สามารถออกใบกำกับภาษี อีเล็กทรอนิกส์ได้ ส่วนสินค้าห้ามซื้อ เช่น สุรา เบียร์ ยาสูบ น้ำมัน ก๊าซ ค่าสาธารณูปโภค รถยนต์ รถจักรยานยนต์ มือถือ อินเทอร์เน็ต เบี้ยประกันภัย และทองคำ เป็นต้น

### กษ.เปิดกล่องของขวัญปีใหม่

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ (กษ.) แจ้งว่า นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการ กษ. นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการ กษ. นายอิทธิ ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการ กษ. และผู้บริหารจาก หน่วยงานในสังกัด เตรียมแถลงแผนการ ดำเนินงาน กษ.2568 พร้อมเปิดชุด “ของขวัญ ปีใหม่ 2568” ที่ กษ.เตรียมมอบให้แก่เกษตรกร และประชาชนในปี 2568 ในวันที่ 25 ธันวาคม

รายงานข่าวระบุอีกว่า กษ.2568 จะดำเนินการผ่านกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง 2.เพิ่มสุขปิใหม่ เทียวทั่วไทย สุขใจ ไปกับ กษ. และ 3.เสริมพลังปิใหม่ จำหน่าย สินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ เบื้องต้นได้เปิดของขวัญชิ้นแรกแล้วคือ โครงการ ช่วยชาวนา ไร่ละ 1,000 บาทต่อครัวเรือน ครัวเรือนไม่เกิน 10 ไร่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร และสร้างขวัญกำลังใจ ให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าวต่อไป นอกจากนี้ อาจจะมีเปิดในส่วนของแผน โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบภัย พิบัติอุทกภัย 2567 เพิ่มเติม

### 3ส่วนผนึกเสริมพลังเกษตรกรไทย

นางนฤมลกล่าวว่า แนวทางของ กษ.ในยุค ตนนั้น ปี 2568 สิ่งที่จะเป็นแนวทางที่จะช่วย เสริมพลังเกษตรกรไทยด้วยการบริหารจัดการ อย่างเป็นระบบ คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชนในพื้นที่ จะต้องบูรณาการ ทำงาน สอดคล้องไปพร้อมกัน ทั้งสนับสนุนการแปรรูป สินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผล ทางการเกษตรผ่านความร่วมมือด้านการเกษตร ระหว่างภาครัฐและเอกชน การสร้างอาชีพด้วยการ ส่งเสริม การเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตร ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และความต้องการ ของเกษตรกรในภูมิภาคต่างๆ

“รวมถึง การสร้างรายได้เพิ่มจากการนำ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า ด้วย การให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการนำวัสดุ เหลือใช้ มาใช้ประโยชน์ และสร้างรายได้เพิ่ม ซึ่งแนวทางเหล่านี้ จะช่วยยกระดับการเกษตร ไทย ช่วยสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวเกษตรกร และช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้มากขึ้นกว่าเดิม” นางนฤมลกล่าว

### มูตีสเตรียมจัดอันดับไทยต้นปี'68

นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ที่ปรึกษาด้าน หนี้สาธารณะและโฆษกสำนักงานบริหารหนี้ สาธารณะ (สบน.) กล่าวว่า มูตีส อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส (Moody's Investors Service) เตรียม พิจารณาเรตติ้งของรัฐบาลไทยในต้นปี 2568 หลังจากที่ 2 บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ได้แก่ เอสแอนด์พี โกลบอล เรตติ้งส์ และ ฟิทช์ เรตติ้งส์ ได้ประกาศผลอันดับความน่า



# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 23 ธันวาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17088

หน้า: 1(บน), 3, 7

Col.Inch: 170.23

Ad Value: 204,276

PRValue (x3): 612,828

ศิลป์: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: คลังชงออกสลากการกุศลหมื่นล. หนุน1อำเภอ1ทุนสงน.ร.เรียนนอก

เชื่อถือของไทยแล้วว่าคงอันดับไทยไว้ที่ BBB+ ปัจจุบันมูตีสให้อันดับเครดิตต่อรัฐบาลไทยอยู่ที่ BBB+ ซึ่งเท่ากับทั้งเอสแอนด์พีและฟิทช์ เรทติ้งส์” นางจินดารัตน์กล่าว

## เน้นการคลัง-การเมือง-ลงทุน

นางจินดารัตน์กล่าวต่อว่า สำหรับประเด็นที่บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้พิจารณา คือ นโยบายการคลัง การคลังของรัฐบาล สถานการณ์ทางการเมือง รวมถึงนโยบายการลงทุนของรัฐบาลตามที่รัฐบาลได้เคยแถลงไว้ ทั้งที่เป็นโครงการต่อเนื่อง เช่น การลงทุนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และโครงการลงทุนใหม่ๆ ของรัฐบาลไทยที่จะมีเพิ่มเข้ามา เป็นต้น โดยหนี้สาธารณะต่อจีดีพี ณ เดือนตุลาคม 2567 อยู่ที่ 63.99% และคาดว่าจะในปี 2568 จะขึ้นไปอยู่ที่ 65.6% อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาตามนิยามหนี้สาธารณะของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ไม่ได้นับรวมหนี้ของรัฐวิสาหกิจ แต่นับรวมหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้ระดับหนี้สาธารณะของรัฐบาลตามนิยามไอเอ็มเอฟจะอยู่ที่ 58% ของจีดีพีเท่านั้น

“บริษัทจัดอันดับต่างๆ นั้นอยากเห็นรัฐบาลขาดดุลลดลงหลังจากที่เศรษฐกิจไทยผ่านพ้นช่วงของโควิดมาแล้ว เพื่อลดระดับหนี้สาธารณะต่อจีดีพีให้ลดลง ทั้งนี้ หลังช่วงของโควิดประเทศอื่นๆ ได้ปรับตัวเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวมากกว่าไทย ทำให้ระดับหนี้สาธารณะต่อจีดีพีปรับตัวลดลง หรือการขาดดุลลงจะมีการปรับลดลง” นางจินดารัตน์กล่าว

## พันธบัตรไทยอยู่ในเกรดA-

นางจินดารัตน์กล่าวอีกว่า ส่วนการกระจายดอกเบี้ยของรัฐบาลต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล ปัจจุบันอยู่ที่ 9% ของรายได้สุทธิของรัฐบาล ประเด็นนี้เป็นตัวกำหนดต้นทุนในการออกพันธบัตรของรัฐบาล ซึ่งสัดส่วนนี้ที่อยู่ที่ 9% ทำให้พันธบัตรไทยถูกจัดอันดับเครดิตที่ A- แต่หากการดอกเบี้ยอยู่ที่ 10-11% จะอยู่ที่เกรด BBB ส่วนกรณีถ้าเกินกว่า 12% จะอยู่ในระดับจังก์บอนด์ (Junk Bond) หรือนั้น อินเวสต์เมนต์เกรด (Non Investment Grade) หมายถึง กลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุน หากรัฐบาลขาดดุลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และมีวิกฤตเศรษฐกิจที่จำเป็นต้องกู้เพื่อประคองเศรษฐกิจก็อาจทำให้สัดส่วนดังกล่าวปรับตัวสูงขึ้นได้ ปัจจุบันอายุเฉลี่ยหนี้ของ

รัฐบาลอยู่ที่ 9 ปี และ 80% ของหนี้ทั้งหมดเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยอายุเฉลี่ยดังกล่าวถ้าต่ำมากๆ หมายถึงความเสี่ยงด้านการปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล

“กรอบการบริหารหนี้สาธารณะมี 4 เป้าหมายคือ 1.สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีจะต้องไม่เกิน 70% คาดว่าสิ้นปีงบประมาณ 2568 จะอยู่ที่ 66.80% 2.สัดส่วนการหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจำปีจะต้องไม่เกิน 35% ซึ่งในปี 2568 คาดว่าจะอยู่ที่ 34.84% 3.หนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 10% คาดว่าปี 2568 จะอยู่ที่ 0.88% และ 4.สัดส่วนการหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการจะต้องไม่เกิน 5% ในปี 2568 คาดว่าจะอยู่ที่ 0.05%” นางจินดารัตน์กล่าว

## ต่างชาติเที่ยวปีใหม่ไทย1.5ล.คน

น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ปี 2568 ททท.คาดว่าสถานการณ์การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากตลาดต่างประเทศและตลาดในประเทศจะดีกว่าปี 2567 โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เติบโตเพิ่มขึ้น และการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสร้างรายได้รวมประมาณ 62,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 23% แบ่งเป็น ตลาดต่างประเทศ คาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยประมาณ 1.56 ล้านคน เพิ่มขึ้น 16% สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวเข้าไทยประมาณ 45,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% ส่วนตลาดไทยเที่ยวไทยคาดว่าจะมีผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยประมาณ 4.41 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้น 29% สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 17,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30%

“ฤดูการท่องเที่ยว (ไฮซีซั่น) นี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศตั้งแต่ช่วงวันหยุดคริสต์มาสต่อเนื่องไปจนถึงวันปีใหม่ วันที่ 21 ธันวาคม 2567-1 มกราคม 2568 ส่วนมาตรการที่มีส่วนช่วยสนับสนุนไทยเที่ยวไทยช่วงปีใหม่เป็นมาตรการจากภาครัฐที่กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว อาทิ การประกาศวันหยุดยาวต่อเนื่อง 5 วัน วันที่ 28 ธันวาคม 2567-1 มกราคม 2568 โครงการแอมวเหนือคนละครึ่ง และมาตรการแก้ไขปัญหาตัวเครื่องบินแพงช่วงเทศกาลปีใหม่

2568 ของรัฐบาลร่วมกับ 6 สายการบินภายในประเทศ โดยลดราคาค่าโดยสารลง 30% ในเส้นทางจังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยม ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย กระบี่ ภูเก็ต สมุย อุดรธานี อุบลราชธานี และขอนแก่น” น.ส.ฐาปนีย์กล่าว

## ฟรีวีซ่า93ประเทศดึงนทท.

“อากาศที่เย็นขึ้นเอื้อแก่การเดินทางและการจัดกิจกรรม Amazing Thailand Countdown 2025 ของ ททท.และพันธมิตรที่ตกแต่งประดับไฟ กิจกรรมแสงสีเสียงควบคู่กับการผสมผสานวัฒนธรรมไทย สร้างประสบการณ์แห่งความสุขกับช่วงเวลาสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี” น.ส.ฐาปนีย์กล่าว

น.ส.ฐาปนีย์กล่าวต่อว่า ปัจจัยหลักที่คาดว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 ได้แก่ มาตรการ Ease of Traveling ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยสะดวกคล่องตัวขึ้น อาทิ ยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) และพำนักในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวได้ไม่เกิน 60 วัน เพื่อการท่องเที่ยว การติดต่อธุรกิจ และการทำงานระยะสั้น จำนวน 93 ประเทศ หรือดินแดน เพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่ 57 แห่ง มีผลบังคับใช้วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ปรับปรุงรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง ขยายเวลา ยกเว้นการยื่นแบบ ตม.6 ที่บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองเป็นการชั่วคราว ณ ด่านทางบก-ทางน้ำ รวม 16 ด่าน ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2567-30 เมษายน 2568 จากเดิมกำหนดสิ้นสุดวันที่ 15 ตุลาคม 2567

## หลายจังหวัดติดอันดับโลก

น.ส.ฐาปนีย์กล่าวอีกว่า ไทยถือเป็นหนึ่งในสุดยอดจุดหมายปลายทางเพื่อการท่องเที่ยวระดับโลก จากข้อมูลการจัดอันดับรางวัลแหล่งท่องเที่ยวยอดเยี่ยมทั่วโลกโดยสื่อ หรือนิตยสารด้านการท่องเที่ยวและแพลตฟอร์มออนไลน์จอตัก และตัวเครื่องบินชั้นนำต่างประเทศ มีหลายเมืองท่องเที่ยวในแถบเอเชีย รวมถึงไทย ได้รับการยกย่องติดอันดับโลกหลายรายการ ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ สมุย ภูเก็ต และกระบี่ คาดว่าจะช่วยดึงดูดความสนใจ กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่กำลังวางแผนท่องเที่ยว อาจตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวไทยช่วง

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 23 ธันวาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17088

หน้า: 1(บน), 3, 7

Col.Inch: 170.23 Ad Value: 204,276

PRValue (x3): 612,828

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: คลังชงออกสลากการกุศลหมีนล. หนุน1อำเภอ1ทุนส่งน.ร.เรียนนอก

เทศกาลปีใหม่ และสร้างแรงบันดาลใจสำหรับ  
เลือกจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวในปี 2568 ที่  
กำลังจะมาถึง อาทิ COND NAST TRAVELER  
นิตยสารท่องเที่ยวระดับหรู Top 20 Best Places  
to Go for New Year's Eve Celebrations  
Around the World 2025 เมืองในเอเชียที่ติด  
อันดับคือ โตเกียว กรุงเทพฯ และฮ่องกง

“รวมถึงปัจจัยสนับสนุนด้านการบินที่พบ  
จำนวนที่นั่งเครื่องบินระหว่างประเทศเข้าไทย  
ภาพรวม เดือนธันวาคม 2567 รวม 4.62 ล้าน  
ที่นั่ง เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม  
2566 อยู่ที่ 3.77 ล้านที่นั่ง ภูมิภาคที่มีที่นั่งมาก  
ที่สุด 3 อันดับแรก คือ เอเชียตะวันออกเฉียง  
เหนือ 1.85 ล้านที่นั่ง เอเชีย 1.25 ล้านที่นั่ง  
ยุโรป 5.6 แสนที่นั่ง รองลงมา ตะวันออกกลาง  
และเอเชียใต้ ภูมิภาคละ 4 แสนที่นั่ง ส่วน  
ภูมิภาคอื่นๆ โอเชียเนีย อเมริกา และแอฟริกา ที่  
นั่งรวมประมาณ 1.26 แสนที่นั่ง โดยเฉพาะใน  
เดือนธันวาคม 2567 เปิดเที่ยวบินใหม่เข้าไทย  
อย่างน้อย 30 เส้นทาง เพื่อรองรับความต้องการ  
เดินทางจากตลาดจีน เกาหลีใต้ อินเดีย สแกน  
ดิเนเวีย (สวีเดน เดนมาร์ก นอร์เวย์) เบลเยียม  
ซาอุดีอาระเบีย ออสเตรเลีย เข้าสู่เมืองท่องเที่ยว  
กรุงเทพฯ เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต และกระบี่ ซึ่ง  
ถือเป็นจุดหมายท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนัก  
ท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงปีใหม่” น.ส.ฐาปนีย์กล่าว

## ปศุสัตว์โคราช-อบต.ประทายจัดพิธีมอบสัญญาเยี่ยมสัตว์ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย-เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายพักรวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน นายอัครวัฒน์ กุลเฉลิมพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายจรงค์กร นาชัยลง ปศุสัตว์อำเภอประทาย ร่วมพบปะเกษตรกร ร่วมมอบสัญญาเยี่ยมสัตว์ให้กับเกษตรกร พร้อมด้วยเวชภัณฑ์ให้กับตัวแทนเกษตรกรจำนวน 50 ราย ซึ่งในพิธีมอบกระบือให้เกษตรกรขึ้นเพื่อการผลิต ตามพระราชดำริ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์จัดตั้งธนาคารโค-กระบือขึ้นในปี พ.ศ. 2522

โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญของโครงการฯ คือ เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรได้มีโค-กระบือไว้ใช้แรงงาน และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้อีกเพิ่มขึ้น ซึ่งแหล่งที่มาของโค-กระบือ กรมปศุสัตว์ได้จากการรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาได้ชีวิตโค-กระบือ สมทบเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และกรมปศุสัตว์นำไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ขอรับบริการที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการโครงการฯ ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ให้บริการยืมเพื่อการผลิต, ให้เช่าซื้อ, ให้ยืมพ่อพันธุ์, ให้เช่าเพื่อใช้แรงงาน และให้บริการอื่น ๆ

สำหรับการให้บริการส่วนใหญ่จะเป็นให้บริการยืมเพื่อการผลิต โดยมีเงื่อนไขว่าเกษตรกรที่ได้รับมอบแม่โค-กระบือจะต้องคืนลูกตัวแรกเมื่ออายุครบ 18 เดือน ให้กับโครงการ และเมื่อครบสัญญา 5 ปี โครงการฯจะมอบกรรมสิทธิ์แม่โค-กระบือ พร้อมลูกตัวที่ 2, 3, 4 ให้กับเกษตรกรต่อไป ทั้งนี้ได้รับสนับสนุนโคเพศเมีย จำนวน 50 ตัว มูลค่า 1,400,000 บาท จากโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์ เพื่อมอบให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ยืมเพื่อการผลิต จำนวน 50 ราย เป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบของโครงการฯ สมควรได้รับการช่วยเหลือจากโครงการฯ ต่อไป.

**นางศักดิ์ อินเสนา**